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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันอังคารท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของท่ีประชุม คร้ังท่ี ๒๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีคร้ังท่ีหน่ึง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง และนายศุภชัย  สมเจริญ 
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหา  
ท่ีเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๙ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของท่ีประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังน้ี 

(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                          (ไม่มี) 

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                            (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถำม            (ไม่มี) 

      (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                                  (ไม่มี) 

       (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                            (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคำรที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๖ 
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(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                จ ำนวน  ๔  เรื่อง 
 

 
     ผลกำรพิจำรณำ 
     พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้เสนอญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพ่ือประโยชน์  
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงแห่งชาติ  ได้เสนอเหตุผลของการเสนอญัตติเ ร่ืองดังกล่าว 
ต่อท่ีประชุมว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีมีความหลากหลาย อันเป็นเอกลักษณ์ 
ท่ีมีคุณค่าของคนไทยมาต้ังแต่โบราณ วัฒนธรรมอาหารไทย ศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
รวมท้ังยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงามและทรงคุณค่า ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ี คือ “ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)”  
ท่ีจะช่วยในการน าเสนอภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงบวกในสายตาของท่ัวโลก และยังเป็นการเพ่ิมโอกาส 
ในการลงทุนทางธุรกิจ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศ ท าให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงเป็นการเช่ือมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย นอกจากน้ี ประเด็นการส่งเสริม 
ซอฟต์พาวเวอร์ยังเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญท่ีต้องการจะสนับสนุนและผลักดันตามท่ี ได้แถลง
นโยบายไว้ต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ รวมท้ังนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี ๒๓๐/๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติข้ึน  
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตระหนักและให้ความส าคัญกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระแห่งชาติ  
อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีไม่เข้าใจ และมีความพยายามด้อยค่าวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของชาติ ประกอบกับความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
ดังน้ัน การด าเนินการในประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง  
เร่งด าเนินการเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
     จากน้ัน ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
สรุปได้ว่า เห็นด้วยท่ีจะมีการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว เน่ืองจากเร่ืองซอฟต์พาวเวอร์ 
เป็นประเด็นท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเบ้ืองต้นรัฐบาลได้จัดหมวดหมู่การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ 
สู่สินค้าส่งออกทางวัฒนธรรม จ านวน ๕ หมวด หรือเรียกว่า “5F” ได้แก่ ๑) อาหาร (Food) ๒) ภาพยนตร์หรือ
วีดิทัศน์ (Film) ๓) การออกแบบแฟช่ันไทย (Fashion) ๔) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และ 
๕) เทศกาลประเพณี (Festival) ซ่ึงนอกจากซอฟต์พาวเวอร์ท้ัง ๕ หมวดดังกล่าว ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ 
ในด้านอ่ืน ๆ อีกท่ีภาครัฐควรต้องสนับสนุนด้วย เช่น ด้านศาสนา ด้านวรรณกรรม ด้านกีฬา ด้านค่านิยม 
และนโยบายการเมือง  ท้ังน้ี เสนอแนะให้คณะกรรมาธิการท่ีต้ังข้ึนได้ศึกษาเก่ียวกับซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละ

    ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำและพิจำรณำ
เสนอแนะแผนกลยุทธ์กำรส่งเสริมซอฟต์พำวเวอร์แห่งชำติเพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ        
พลอำกำศเอก ประจิน  จ่ันตอง  กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
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จังหวัด เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ปรากฏออกมา
อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรผลักดันให้วัฒนธรรมเหล่าน้ีปรากฏอย่างชัดเจน แสดงความเป็นอัตลักษณ์  
ของวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด และการด าเนินการเก่ียวกับซอฟต์พาวเวอร์ ควรเป็นกลไกท่ีมิใช่การด าเนินการ 
ในรูปแบบราชการ เน่ืองจากระบบราชการมีความล่าช้า ไม่ยืดหยุ่น มีข้ันตอนมากยากแก่การพัฒนา  
อย่างไรก็ตาม ซอฟต์พาวเวอร์เป็นอ านาจท่ีไม่ได้ใช้ก าลังบังคับ แต่เป็นอ านาจในการโน้มน้าว ดึงดูดให้ผู้คน
สนใจและท าตามด้วยความสมัครใจ โดยเป็นอ านาจท่ีมีความคุ้มทุนมาก เน่ืองจากเป็นการลงทุน  
ท่ีความเสี่ยงและต้นทุนน้อย เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการวางรากฐานไว้  ซึ่งอ านาจดังกล่าว
สามารถก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท้ังทางด้านท่ีดีและไม่ดีได้ จึงต้องระมัดระวังและหาแนวทางป้องกัน 
การคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ไม่ควรจ ากัดในการผลักดัน
วัฒนธรรมแบบ “ไทยแท้” เท่าน้ัน เพราะการจ ากัดความหมายเช่นน้ันจะท าให้ไม่สามารถยกระดับหรือพัฒนา
ในเร่ืองดังกล่าวได้  แต่ควรผลักดันความเป็นไทยท่ีเป็นรากฐานของการคิด การปฏิบัติของคนไทย ท่ีแม้อาจ
หลงเหลืออยู่น้อยให้เกิดการรู้จักอย่างถ่องแท้ เข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถเช่ือมจุดเร่ิมต้นท่ีเป็นรากฐานของสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิต กิริยามารยาทอย่างไทย และน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันอย่างกลมกลืน  
แม้เกิดการดัดแปลงแล้วยังต้องเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้ และควรเตรียมการให้คนในประเทศ
เข้าใจเร่ืองซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริง โดยให้ความรู้ในการศึกษาทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้แก่เด็กและเยาวชน ท าให้เกิดความรักและไม่คิดท าลาย รวมถึงช่วยผลักดันวัฒนธรรมของตนเองไปสู่
สายตาชาวต่างชาติและส่งออกไปแข่งขันในเวทีโลกได้  
     หลังจากน้ัน ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าวและต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงแห่งชาติ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๓๘ ประกอบด้วย 

    ๑. นางกอบกุล อาภากร  ณ อยุธยา ๒. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร 
    ๓. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน   ๔. นายช านาญ  งามมณีอุดม 
    ๕. นางฐนิวรรณ  กุลมงคล   ๖. นายตวง  อันทะไชย 
    ๗. นางน้ าฝน  บุณยะวัฒน์   ๘. นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 
    ๙. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง   ๑๐. นายประชุม  บุญเทียม 
  ๑๑. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ   ๑๒. นายพรชัย  ว่องศรีอุดมพร 
  ๑๓. นายพลเดช  ป่ินประทีป   ๑๔. รองศาสตราจารย์พาสิทธ์ิ  หล่อธีรพงศ์ 
  ๑๕. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ   ๑๖. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
  ๑๗. นายวีระศักด์ิ  โควสุรัตน์   ๑๘. นายวีระศักด์ิ  ฟูตระกูล 
  ๑๙. นายศักด์ิชัย  ธนบุญชัย   ๒๐. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 
  ๒๑. นางสาวศิริอร  หร่ิมปราณี   ๒๒. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
  ๒๓. นายสมชาย  เสียงหลาย   ๒๔. นายสุกษม  อามระดิษ 
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  ๒๕. นางสาวสุขุมาล  ผดุงศิลป์   ๒๖. นายออน  กาจกระโทก 
  ๒๗. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ     

โดยมีก าหนดเวลาการปฏิบัติงานภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีวุฒิสภามีมติแต่งตั้ง 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป.ป.ช. 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๕  แ ล ะ ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ทุ จ ริ ต ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (พลต ารวจเอก วัชรพล  
ประสารราชกิจ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญซึ่ งประธานวุฒิสภามอบหมายให้ พิจารณาศึกษารายงานทั้ ง  ๒ ฉบับดังกล่าว  
โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา  
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

  ๑) การด าเนินงานในภาพรวมตามหน้าที่และอ านาจ  
      (๑) การพัฒนาบุคลากร ควรมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญ  

ในงานที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าแนะน าต่อหน่วยงานอื่นได้ 
      (๒) ด้านการปราบปรามการทุจริต ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความ

รวดเร็ว ส าหรับการพัฒนาระบบงานปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. ควรด าเนินการตลอดทั้ง
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ควรน าปริมาณคดีที่ด าเนินการแล้วเสร็จมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน  

      (๓) ด้านการป้องกันการทุจริต ในขับเคลื่อนนโยบาย “ป้องน าปราบ” ควรใช้กลไก  
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีอยู่ด าเนินการอย่างจริงจัง ผ่านการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยใช้ประโยชน์จากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เกิดประสิทธิผล  

      (๔) ด้านการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน ในเรื่องระบบยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สนิ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แนะน าให้มีการพัฒนาและทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานต่อไป 

 

      ๖.๒ รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรำยงำนสถำนกำรณ์กำรทุจริตประเทศไทย ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตำมมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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      (๕) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ดังกล่าว เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 

      (๖) ด้านการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีคิดคะแนน  
การประเมิน ITA จาก ๓ เครื่องมือ (IIT EIT และ OIT) โดยค านึงถึงหน่วยงานหรือผู้ใช้ ด้วยการเก็บข้อมูล
จากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และ 
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

  ๒) บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลส านักงาน ป.ป.ช. 
คณะกรรมการดังกล่าวควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกระดับโดยประเมินตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จนถึงเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้องค์กรสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงองค์กรและแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมที่จะถูกตรวจสอบ จากภายนอก  
เพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล 

  ๓) การเสนอรายงานประจ าปีในปีถัดไป  ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสาระส าคัญของ 
การเสนอรายงานประจ าปี และรูปแบบของรายงานประจ าปีให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด 

  ๔) รายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
การจัดท ารายงานดังกล่าวควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประมวลเป็นข้อมูล
ประกอบในรายงาน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้ เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภา 
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า สถานภาพและความสามารถในการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ต้องด าเนินการอย่างไร จากรายงานสถานการณ์การทุจริต
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 แสดงให้เห็นว่าในปี 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.34  ของเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐ 
ส านักงาน ป.ป.ช.ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ช. หรือเรื่องร้องเรียนที่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับไปพิจารณา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มการทุจริตที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงาน 
มีมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างไร มีมาตรการอย่างไรในการปรับปรุง ITA ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ควรมีการประชาสัมพันธ์การปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรพัฒนาระบบ 
การตรวจสอบการใช้เงินของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.) เพ่ือป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ป้องกันการเรียกรับสินบน ป้องกันการร่ ารวย
ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ มีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ หน่วยงานต้องการ 
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ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

ผลักดันกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ และจะด าเนินการอย่างไร นอกจากนี้ ตามที่พระราชบัญญัติก าหนด
ระยะเวลาและด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มาตรา 5 (8) บัญญัติให้ ส านักงาน ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามกฎหมายนี้ จึงขอทราบความคืบหน้าว่าได้มีการด าเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 

  พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า  การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงกระบวนการประเมินในขั้นตอนของการให้คะแนนและการตั้งค าถามเพ่ือให้มีความชัดเจน  
และมีการเพ่ิมหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จากเดิมที่ประเมินเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นนิติบุคคล  
เพิ่มการประเมินที่ว่าการเขตของกรงุเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต สถานีต ารวจนครบาล สถานีต ารวจภูธร และ
ที่ว่าการอ าเภอทั่วประเทศด้วย ในส่วนของการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจากเดิมที่ต้องใช้  
บัตรประชาชนปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบขอรหัส OTP แทน  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท าผิด 
จ านวนมาก การน า ITA ไปประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างกลุ่มประชาชนในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะโครงการขุดลอกคูคลอง โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน 
ส าหรับกรณีที่มีการจับกุมอธิบดีท่านหนึ่งที่เรียกรับเงิน ปัจจุบันได้ชี้มูลความผิดไปแล้ว โดยใช้เวลาไต่สวน
เพียง ๖ เดือน และได้ส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อส่งฟ้องศาลแล้ว เว้นแต่เป็นคดีที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจส่งฟ้องศาลฎีกาได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด อย่างไรก็ตามการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา 

   กรณีเรื่องร้องเรียนที่คั่งค้างจ านวนมาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีนโยบายปรับโครงสร้าง
การท างานโดยมีการเพ่ิมอัตราต าแหน่งของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนในทุกจังหวัดท าให้สามารถตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนเบื้องต้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในปี ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีนโยบายก าหนดเวลา
ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเบื้องต้นไม่เกิน ๑ ปี และก าหนดเวลาพิจารณาไต่สวนไม่เกิน ๒ ปี 
อย่างไรก็ตามแม้จะมีกรอบระยะเวลาให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว  ควรต้องค านึงถึงความยุติธรรมด้วย 
ส าหรับข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่าเป็นความผิดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ร้ายแรง ผู้กระท าความผิดด ารงต าแหน่งระดับสูง เรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าความผิด คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือส่งไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือส่งฟ้องด าเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ แม้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ชี้มูลแล้วว่า 
เป็นความผิดหากอัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่ฟ้อง กฎหมายยังให้อ านาจคณะกรรมการ ป .ป.ช. ฟ้องคดีต่อศาล 
เองได้ ส าหรับข้อมูลคดีค้างในปี ๒๕๖๕ ที่มีจ านวนมากนั้น เนื่องจากเป็นคดีที่รวมกับคดีค้างเก่าย้อนหลัง
ด้วย โดยเฉพาะคดีที่ค้างในปี ๒๕๖๕ มีเพียงร้อยละ ๒๐ ของคดีที่ค้างทั้งหมดเท่านั้น  
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  ส าหรับสถานภาพของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขณะนี้มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ จ านวน ๕ คน จากทั้งหมด ๙ คน ซึ่งยังถือว่าครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตามในวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๗ จะมีกรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากอายุครบ ๗๐ ปี อีก ๑ คน ดังนั้น ในช่วง
เวลาดังกล่าว หากยังมิได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ป .ป.ช. เข้ามาท าหน้าที่แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง การด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ในส่วนการเสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๑๔ ประเด็น ๒๔ มาตรา  
เช่น อ านาจการปฏิบัติ การอ าพราง การเข้าสู่เครื่องมือสื่อสาร มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน  
หรือการประกาศก าหนดเกี่ยวกับต าแหนง่ที่มีความเสี่ยงทุจริตสูงที่จะต้องแจ้งข้อมลูให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบ เป็นต้น  

  กรณีโครงการเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ได้มีการพิจารณา
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงมาประกอบการวิเคราะห์ และได้น าเสนอ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ จะได้มีการเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูลโดยเร่งด่วนต่อไป ส าหรับคดีข้าวจีทูจีภาคสอง คดีมันจีทูจี คดีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 
คดีบอสกระทิงแดง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดเรื่องดังกล่าวและส่งให้อัยการสูงสุดแล้ว ส่วนคดี
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีการเพิกถอนที่ดินและเรียกทรัพย์คืนจะต้องมีมาตรการในการติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืน ควรมีการตราเป็นกฎหมายมากกว่าการออกเป็นระเบียบเพ่ือติดตามทรัพย์สินคืน 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๕ และรายงาน 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการ กสทช. (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ   
บุญใบชัยพฤกษ์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 

     ๖.๓ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจ ำปี ๒๕๖๕ และรำยงำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ส ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ (ตำมมำตรำ ๗๒ และมำตรำ ๗๖ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดัง กล่าว  
โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการ (พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ได้ตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2565 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2565 แล้ว  มีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ดังนี้ จากการพิจารณาศึกษาไม่พบการรายงานผลงานในปีที่ล่วงมาแล้ว 
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ โดย กสทช. ควรเพ่ิมการเปรียบเทียบแผนงานหรือ
โครงการที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้รายงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อพิจารณาด้านงบการเงินและรายงานผู้สอบ
บัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน พบว่า งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 และปี 2565 มีงบกลางกว่า 
ร้อยละ 90 ไม่สามารถท าสัญญาหรือเบิกจ่ายได้ เช่นนี้ ในปีงบประมาณถัดไป กสทช. ควรจัดสรรงบกลาง
จ านวนที่ เหมาะสมกับความสามารถในการท าสัญญาหรือการเบิกจ่าย อีกทั้ ง  กสทช . ควรเป็น 
ศูนย์ประสานงานให้ประชาชนแบบ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนปัญหา Call Center เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค รายงานในปีถัดไปควรมีเนื้อหาครอบคลุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมด้วย และเห็นควรเพ่ิม
รายงานเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม อีกทั้ง ควรเร่งรัดการจัดสรรวงโคจรดาวเทียมให้เรียบร้อย เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการ
โคจรดาวเทียมและเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศไทย ควรเพ่ิมเนื้อหา
เกี่ยวกับการรักษาสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียม ความคืบหน้าในการด าเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินการดังกล่าว 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า 

  ๑. ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าเช่าโครงข่ายภาคพ้ืนดิน ซึ่งมีการก าหนด
อัตราค่าเช่าของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง หรือแต่ละหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อาจก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกัน 

  ๒. ขอสอบถามถึงแนวทางการก าหนดเป้าหมายของ กสทช. ในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล
ตามแผนงาน อาทิ แผนการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ิมเติม แผนการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แผนการส่งเสริมการเฝ้าระวังเนื้อหารายการ  
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน  
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  ๓. ประเด็นการด าเนินการเกี่ยวกับเครือข่าย 5G ซึ่งมีการเปิดประมูลและมีผู้รับสัมปทาน
เรียบร้อยแล้ว แต่เครือข่ายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน
เป็นอย่างมาก อาทิ ปัญหาข้อขัดข้องในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  
จึงขอสอบถามว่าเรื่องดังกล่าวมีข้อก าหนดของ กสทช. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือไม่ 
อย่างไร ส าหรับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่
ห่างไกล ขณะนี้มีผู้ให้บริการเพียงรายเดยีวและมอีัตราค่าบริการในราคาแพง จึงขอให้ กสทช. ให้ความส าคญั
ในเรื่องดังกล่าว  

  ๔. ประเด็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติและเลขหมายฉุกเฉิน ซึ่งเกิดขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน โดยใช้งบประมาณของ กสทช. แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินงานของ
ศูนย์ดังกล่าว จึงขอสอบถาม กสทช. ว่ามีหลักเกณฑ์ในการติดตามการด าเนินงานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติและเลขหมายฉุกเฉิน ควรมีผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์  
เป็นผู้ควบคุม ประสานงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องมีการรายงานสถานการณ์ให้ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน 
ได้รับทราบข้อมูลและสถานการณต์่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนไดอ้ย่างถกูต้องและรอดพ้นจากเหตฉุกุเฉนิ
ดังกล่าว  

  ๕. ปัจจุบันมีการโฆษณาต่าง ๆ ในสื่อโทรทัศน์อย่างมากมาย กสทช. มีการตรวจสอบหรือ
ควบคุมในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   

  ๖. ประเด็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทภายในองค์กรของกรรมการ กสทช. หรือกรรมการ 
กตป. ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ น าไปสู่การฟ้องคดีต่อศาล ในประเด็นดังกล่าวควรมีองค์กรที่วินิจฉัย  
เพ่ือน าไปสู่ข้อยุติมากกว่าการน าคดีไปฟ้องต่อศาล ทั้งนี้  ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวยังกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร อาจน ามาซึ่งการขาดความน่าเชื่อถือในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ส่วนกรณีการเดินทางไปต่างประเทศ 
ของประธานกรรมการ กสทช. ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีการเดินทางและใช้งบประมาณ
จ านวนมาก เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร จึงควรมีการชี้แจงหรือสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อสังคม  

  ๗. ภารกิจส าคัญของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ควรมีการด าเนินงานแบบเชิงรุกในการเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ที่น ามาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับกรณีการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบ  
Call Center อันเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งมีประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก 
กรรมการ กสทช. และกรรมการ กตป. มีการด าเนินการและมีการติดตามในเรื่องดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชาชนหรือไม่ อย่างไร  

 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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  ๘. กรณีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ท าให้เกิดมลพิษ
ทางทัศนียภาพ ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข โดยเริ่มต้นในจังหวัดซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หากมีการ
ด าเนินการจะท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น 

  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธาน
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า  

  กสทช. มีนโยบายในการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินของประเทศ ซึ่งจะท าให้มีผู้ประกอบการที่หลายหลาย เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศ  
ช่วยอ านวยความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน ผู้ประกอบการภายในไม่ถูกครอบง า  
โดยแพลตฟอร์มของต่างชาติ มีการให้บริการเนื้อหาแพร่ภาพ แพร่เสียง ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู ่
ในก ากับดูแลของ กสทช. โดยใช้ระบบลงทะเบียนซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสูง ส าหรับปัญหาการโฆษณาแฝง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศของ กสทช. เพ่ือก ากับดูแลการโฆษณาสินค้า และประกาศของ 
กสทช. ในเรื่องของการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ เพ่ือให้เท่าทันกับรูปแบบการโฆษณาในปัจจุบัน  

      กรณี Must have หรือหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะทางฟรีทีวี 
ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กสทช. ได้มีมติยกเลิก ประกาศ กสทช. เฉพาะ ๗ รายการกีฬา ได้แก่ 
ฟุตบอลโลก กีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ พาราเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ โอลิมปิก และพาราลิมปิก ส่งผลให้  
ไม่สามารถถ่ายทอดได้ โดยมีเหตุผลเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป รายการกีฬาเป็นที่สนใจ
เฉพาะคนบางกลุ่มไม่เข้าข่ายสิทธิขั้นพื้นฐาน จึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริงตามบริบท
แวดล้อม อย่างไรก็ตามได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาสไม่เห็น
ด้วยกับการยกเลิกรายการกีฬาดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้น าข้อมูลเสนอต่อ กสทช. พิจารณาต่อไป  

  การใช้งบประมาณ ปี 25๖๔ และปี 25๖๕ ซึ่งมีความแตกต่างกันนั้น เนื่องจาก 
ปี 25๖๔ เป็นช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  จึงท าให้ ปี 25๖๔ ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
ตามแผน ส าหรับรายได้ของกองทุนมีการจัดสรรไปในโครงการต่างๆ เช่น ใช้ส าหรับโครงการน าสายไฟลงดิน
ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งบประมาณส าหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก  
เป็นต้น ส าหรับโครงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่าน SMS หมายเลข ๑๙๑ ที่ กสทช. จัดท าร่วมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีการประกวดราคามาแล้ว ๓ ครั้ง ซึ่งปรากฏว่ายังไม่มีผู้ประกวดราคาได้และจะมีการ
ประกวดราคาอีกครั้งในเร็วนี้ ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ส าหรับการเดินทาง ไปต่างประเทศประมาณ 
 ๑๕ ล้านบาท เป็นการเดินทางไปประชุมในฐานะภาคีสมาชิกในช่วงเดือนธันวาคม 25๖๔ ถึง เดือนตุลาคม 
25๖๕ แม้จะมีการประชุมเพียง ๔- ๕ ครั้ง แต่การประชุมแต่ละครั้งนั้นมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓ อาทิตย์ 
จึงท าให้มีงบประมาณสูง 
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  ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ปัจจุบัน กสทช. มีมาตรการจ ากัดซิมโดยแต่ละคนมีได้ไม่เกิน  
๕ ซิม และ กสทช. ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ปปง. และส านักงานต ารวจแห่ง
ชาติ ในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน การปิดกั้นการโอนเงิน หรือการโอนเงินให้ช้าลง มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ การลงพื้นที่ตรวจสอบเสาสัญญาณที่ส่งไปยังประเทศเพ่ือนบา้นที่เป็นฐานกระท าผิด 
ส าหรับโครงข่าย 5G ปัจจุบันมีใช้ในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่าร้อยละ ๙๕ ในพ้ืนท่ีเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง พ้ืนที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ส่วนเครือข่าย 
5G ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศกว่าร้อยละ ๙๘ นอกจากนี้โครงข่าย 5G ได้น าไปใช้กับระบบเทเลเฮลธ์ 
ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านลดเวลาการท างานของบุคลากร หรือการควบคุม  
การจ่ายยา เป็นต้น 

   ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ของคณะกรรมการ 
กตป. ที่พบจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของ กสทช. ปัญหาด้านกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนสาธารณะ 
และวิทยุชุมชนในเชิงธุรกิจ ซึ่งสถานีวิทยุบางส่วนจะต้องถูกยกเลิกและขณะนี้ยัง ไม่ได้ข้อยุติ ปัญหากิจการ
ด้านโทรทัศน์ เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล ปัญหาด้านกฎหมายและนโยบาย ปัญหา 
ด้านโทรคมนาคม ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ และ SMS ส าหรับประเด็นข้อขัดแย้งกรณีการแต่งตั้งเลขาธิการ
ส านักงาน กสทช. ที่มีการฟ้องร้องด าเนินคดีกันนั้น กรรมการ กตป. พร้อมที่จะเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ย 
โดยยึดหลักการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผล

การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของท่ีประชุมวุฒิสภา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายบัญญัติ  คันธา) กับคณะ 
และผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายงานต่อท่ีประชุม  

 จากน้ัน ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม ซ่ึงประธาน
วุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม  
(พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อท่ีประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการ 
การคมนาคมมีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อรายงานดังกล่าว ดังนี้  

    ๖.๔ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงิน และรำยงำนกำรประเมินผล 
กำรใช้จ่ำยเงิน และทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน ส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ (ตำมมำตรำ ๑๐/๒ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
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 ๑) การเร่งรัดการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีค่าหมายเลขทะเบียนรถมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อน แต่กรณีการประมูลหมาย เลขทะเบียนรถซ่ึง ต่อมาในภายหลังผู้ประมูลอาจจะไม่สนใจ 
หมายเลขทะเบียนท่ีได้ประมูลไปแล้ว น้ัน แม้ว่า กปถ. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ท่ีกระทรวงการคลั งก าหนด โดยหน่วยงานราชการต้อง มี การ 
ประมาณการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจ านวนลูกหน้ี ท่ีคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้ เพ่ือแสดงไว้ 
ในงบการเงินการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงท่ีผ่านมา กปถ. ต้ังจากอัตราร้อยละของจ านวนลูกหน้ี 
คงค้าง ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะมีการต้ังในอัตราร้อยละ ๕ ของจ านวนหน้ีคงค้าง ณ วันสิ้นงวดบัญชีท้ังหมด 
โดยยังไม่ได้จ าแนกข้อมูลลูกหน้ีเพ่ือจัดช้ันอายุให้เหมาะสมและจ าแนกตามระยะเวลาท่ีค้างช าระ  
ท าให้ไม่สะท้อนกับการจัดเก็บหน้ีจริงท่ีสามารถจัดเก็บได้ จึงควรมีวิธีการเร่งรัดด าเนินการให้สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังได้และเร่งรัดการติดตามทวงถามหน้ี เพ่ือให้การช าระค่าหมายเลขทะเบียน 
มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

 ๒) แนวทางช่วยเหลือหน่วยบริการระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับการจัดท าค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเน่ืองมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนท่ี
นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น กรณี
การต้ังใบเสนอราคาการจัดซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากบริษัทเอกชน ควรมีกระบวนการตรวจสอบ
และระมัดระวัง เน่ืองจากอาจจะเป็นการเอ้ือให้ภาคเอกชนเข้ามา มีผลประโยชน์ผ่านการด าเนินการของ
ภาครัฐ  

 ๓) ควรให้ความส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนนมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบัน กปถ. ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยเพียงร้อยละ ๕  
แต่การศึกษาวิจัยมีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์เป็นเหตุและผลท่ีเป็นรูปธรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่าในระยะยาว เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนได้รับ 
การแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงป้องกันมิให้เกิดความเสียหายข้ึนอีก  

 ๔) ควรเร่งรัดโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาต เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้ขับรถภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ภายใต้แผนงาน 
การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการคมนาคม  

 ๕) ควรเร่งรัดโครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก ากับ และดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและ
รถบรรทุก 

 ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อท่ีประชุมแล้ว ประธาน
ของท่ีประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การเสนอรายงานประจ าปี
ของ กปถ. ให้วุฒิสภาพิจารณา เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัยเม่ือเทียบกับกองทุนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี  
การใช้จ่ายเงินของ กปถ. ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า ระมัดระวัง และตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 



๑๓ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

การจัดต้ังกองทุน รวมท้ังเร่งด าเนินโครงการท่ีมีความคุ้มค่าเพ่ือป้องกันอุบัติภัยจากการใช้รถใช้ถนน เช่น 
โครงการด่านชุมชน เพ่ือดูแลคนในชุมชน คัดกรองและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ โครงการ 
ด่านครอบครัว เพ่ือให้คนในครอบครัวได้ ช่วยแสดงความห่วงใย ตักเตือน หรือควบคุมพฤติกรรม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซ่ึงจะเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ควรพัฒนาระบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
รวมถึงการจัดท าป้ายทะเบียนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคซ่ึงเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย 
   จากน้ัน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายบัญญัติ  คันธา) ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า  
การจัดเก็บหน้ีท่ีเกิดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้มีการก าหนดเวลาช าระหน้ีเป็นระยะ ๆ  
โดยไม่ท าให้เป็นภาระหน้ีท่ียืดยาว แต่ให้มีความยืดหยุ่นเน่ืองจากประชาชนล้วนมีภาระทางด้านการเงิน
แตกต่างกันไป รวมท้ังก าหนดให้มีหลักประกันเพ่ือป้องกันการละท้ิงหมายเลขทะเบียนรถท่ีประมูลได้และ
หากผู้ท่ีประมูลได้ไม่ช าระหน้ี กปถ. จะใช้วิธีการประสานงานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือให้ 
มีการเจรจาและไกล่เกลี่ยหน้ีแทนการฟ้องคดี นอกจากน้ี กรมการขนส่งทางบกได้ก าหนดให้การติดตาม 
ทวงถามหน้ีท่ีเกิดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นตัวช้ีวัดท่ีส านักงานขนส่งจังหวัดต้องด าเนินการ 
ให้ได้ตามเป้าหมายอีกด้วย อีกท้ังกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขได้ท า MOU เพ่ือยกระดับ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเน่ืองมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยให้ผ่านการวิเคราะห์ของ
แพทย์ และมีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการขอรับความช่วยเหลือ 
ในเร่ืองดังกล่าว รวมถึงลดการทุจริตโดยให้เจ้าหน้าท่ีรับช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการรับเงินสด 
ส าหรับการยกเลิกโครงการต่าง ๆ น้ัน โครงการท่ียกเลิกส่วนมากเป็นโครงการท่ีต้องมีการรวมตัวกันของ 
กลุ่มบุคคล ซ่ึงในช่วงปี ๒๕๖๔ ยังมีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ อยู่ จึงต้องยกเลิกโครงการเพ่ือป้องกัน 
โรคระบาดดังกล่าว ส่วนกรณีของโครงการด่านชุมชนหรือด่านครอบครัว น้ัน บางจังหวัดได้ด าเนินการ 
ไปบ้างแล้ว ซ่ึงขณะน้ี กปถ. ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างด าเนินการยกร่าง
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสนอให้กรมการขนส่งทางบกและคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

   ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                                     (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


